

## บัญชีตัวชี้วัดจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

PA	ลำดับที่	ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
จังหวัด	๑	ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัด	๒	ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงที่ได้รับการดูแลตาม Care Plan	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัด	๓	ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมและได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
จังหวัด	๔	ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Emergency Care System and Public Health Emergency Management)	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๕	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๖	ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๗	จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ
จังหวัด	๘	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(๒๐-๒๔) ที่มีอาการไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๙	ร้อยละของจำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาตระยะกลาง (Intermediate Care) ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Community base)	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จังหวัด	๑๐	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๑	ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๒	ร้อยละของผู้ป่วย STEMI ที่ได้รับการทำ Primary PCI ได้ตามมาตรฐานเวลาที่กำหนด	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๓	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๔	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๕	ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับการคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ

## บัญชีตัวชี้วัดจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

PA	ลำดับที่	ตัวชี้วัด	กลุ่มงาน/ฝ่าย ที่รับผิดชอบ
จังหวัด	๑๖	ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ติ่งผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๗	ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัด ภายใน ๓๐ วัน	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ
จังหวัด	๑๘	ร้อยละของผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยระยะประคับประคอง (Palliative care) ที่ได้รับการรักษาด้วยยากัญชาทางการแพทย์	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยฯ
จังหวัด	๑๙	ร้อยละของประชาชน มีดิจิทัลไอดี เพื่อเข้าถึงข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล และเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด	๒๐	จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ
จังหวัด	๒๑	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ